

เรื่อง กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567



โรงพยาบาลหัวหิน
HUA HIN HOSPITAL

HUA HIN HOSPITAL
โรงพยาบาลหัวหิน

เจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต
(MOPH Together Against Corruption)

เจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
(No Gift Policy)

เจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและส่งเสริมการขายยา
และเวชภัณฑ์ที่มีโซ่ยาของหน่วยงาน

เจตนารมณ์การป้องกันและการแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน



โรงพยาบาลหัวหิน
HUA HIN HOSPITAL

HUA HIN HOSPITAL
โรงพยาบาลหัวหิน

คำกล่าวพิธีประกาศเจตนารมณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ท่านผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหัวหิน ที่ได้มาร่วมกันอยู่ ณ ที่แห่งนี้ ทุกท่านล้วนมีจิตมุ่งมั่นในการที่จะตอบสนองคุณแผ่นดิน และมีความยินดีที่จะประกาศเจตนารมณ์ การต่อต้านการทุจริต “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต” ประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) การต่อต้านการทุจริตตามเกณฑ์จริยธรรมการ จัดซื้อจัดหาและส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีขายของหน่วยงานโรงพยาบาลหัวหิน และการป้องกัน และการแก้ไขปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การล่วงละเมิดทางเพศ และการคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โอกาสนี้ข้าพเจ้าขอเชิญชวนทุกท่านได้กล่าวคำประกาศเจตนารมณ์ โดยพร้อมเพรียงกัน ณ บัดนี้



โรงพยาบาลหัวหิน
HUA HIN HOSPITAL

ข้าพเจ้า (ชื่อ-นามสกุล) ขอประกาศและแสดงเจตนารมณ์ว่า

จะทำหน้าที่นำบุคลากรโรงพยาบาลหัวหิน ให้ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จะเป็นคนดี มีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักสำคัญมั่นคง ดำรงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีจิตสำนึกต่อการปฏิบัติหน้าที่ รับผิดชอบต่อหน้าที่และต่อสังคม อย่างเต็มกำลังความสามารถ ไม่เพิกเฉยและไม่อดทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน มากกว่าประโยชน์ส่วนตัว ไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งในก่อน ขณะ และหลังการปฏิบัติหน้าที่ จะปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาด้วยความเที่ยงตรงโปร่งใส และยึดมั่นตามแนวทางปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา พ.ศ. 2567 โดยเคร่งครัด จะส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างบุคคล สร้างองค์กรที่ปราศจากการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงาน

และขอถวายสัตวาทว่า จะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธาน รักษา ต่อยอดศาสตร์ของพระราชอาผู้ทรงธรรม ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความเพียร อันบริสุทธฐิ ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพื่อจรรโลงและนำพาประเทศไทยให้รุ่งเรืองวัฒนาสถาพรสืบไป